

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร)๑๑๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เรียน รัฐมนตรีทุกท่าน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอคำสั่งให้รัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับมอบหมายไปตอบกระทู้ถามในเรื่องที่รับผิดชอบตามกำหนดเวลาที่ได้นัดหมายไว้ กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือติดราชการสำคัญ ทำให้ไม่สามารถไปตอบกระทู้ถามด้วยตนเองตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ให้มอบหมายให้รัฐมนตรีท่านอื่นไปตอบกระทู้ถามแทนหรือให้แจ้งขอเลื่อนวันตอบกระทู้ถามให้ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาว่าไม่มีรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๒ (กานต์พิชชา, ๑๕๓๒ (ปัญหารีย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีเวียน ว(ร)

รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)
รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายฤทธิชัย จินะวิจารณ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายจักรพงษ์ แสงมณี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฏฐ์ ศรีสรรพวงค์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา ไทยเศรษฐ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสันติ พร้อมพัฒน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน ๖๖